

Số: /BC-UBND

Hà Quảng, ngày

tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

Thực hiện Công văn số 1544/SNgV-HTLS ngày 14/10/2022 của Sở Ngoại vụ Cao Bằng về việc phối hợp báo cáo chuyên đề tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. BỐI CẢNH TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh

Năm 2022, sau hơn 15 năm tiến hành đổi mới tình hình kinh tế xã hội nước ta có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế tăng trưởng trên 7% đứng thứ 2 châu Á, hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều phát triển nhanh, đặc biệt là kết quả giảm nghèo đạt được kết quả đáng khích lệ. Việt Nam ngày càng hội nhập vào nền kinh tế thế giới như tham gia APEC, đàm phán tham gia WTO... lãnh đạo Đảng, Nhà nước thường xuyên thăm cấp nhà nước tới các quốc gia nhằm mở rộng thị trường, hoạt động đối ngoại đạt được những thành tựu quan trọng.

Đối với huyện Hà Quảng, năm 2002 huyện Hà Quảng (năm 2002 còn chia thành 02 huyện là huyện Hà Quảng và huyện Thông Nông) là huyện nghèo, kinh tế - xã hội còn chậm phát triển, cơ sở hạ tầng không đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

2. Tình hình khối đại đoàn kết dân tộc

Huyện Hà Quảng là địa bàn sinh sống của dân cư thuộc 5 dân tộc chính là: Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh. Trong những năm qua khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được duy trì và giữ vững. Các dân tộc trên địa bàn luôn đoàn kết, gắn bó với nhau từ lâu đời, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong sản xuất và đời sống.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 23-NQ/TW LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC ĐẠI ĐOÀN KẾT VỚI CỘNG ĐỒNG NVNONN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai Nghị quyết

Quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, Kế hoạch số 2687/KH-UBND, ngày 22/9/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người

Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Kế hoạch số 951/KH-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026.

UBND huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện hằng năm đối với công tác NVNONN, trong giai đoạn 2021 đến 2026, UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 1220/KH-UBND ngày 04/5/2022 về việc triển khai thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026 và giao cho các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.

2. Kết quả triển khai thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn tích cực lồng ghép tuyên truyền Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với NVNONN và Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với NVNONN trong tình hình mới; Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới; Luật Tương trợ tư pháp; pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; xuất cảnh, nhập cảnh; pháp luật về đất đai, nhà ở...

Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 2687/KH-UBND, ngày 22/9/2016 về việc Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Kế hoạch số 951/KH-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026.

Tổng số công dân của địa phương đang sinh sống, làm ăn hợp pháp tại nước ngoài tính đến tháng 09 năm 2022: 37 người; lao động xuất cảnh quá hạn hoặc tự xuất cảnh không thông qua chương trình tuyển chọn lao động của địa phương là 11 người.

Hiện tại, việc thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương chưa có điều kiện để thực hiện do chưa xây dựng được cơ chế liên lạc hiệu quả đối với NVNONN.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi

- Luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng chính quyền trong công tác triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên nên công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác bảo hộ công dân địa bàn huyện Hà Quảng được chú trọng triển khai thực hiện.

- Có sự tăng cường phối kết hợp, liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác nắm bắt, quản lý các vấn đề liên quan đến công dân Việt Nam ở nước ngoài.

2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.

- Tình trạng di cư của công dân ở một số địa phương chưa theo dõi quản lý chặt chẽ, nhiều đối tượng đi làm ăn xa không báo nên chính quyền địa phương không nắm được.

- Tình trạng phụ nữ kết hôn với người Trung Quốc không đăng ký kết hôn ngày càng nhiều làm tăng nguy cơ di cư không an toàn, họ có thể gặp nhiều rủi ro khi sinh sống ở nước ngoài.

- Người địa phương ở nước ngoài chủ yếu là xuất khẩu lao động nên việc tranh thủ nguồn lực về kinh tế, tri thức, công nghệ,... còn hạn chế, hầu như không thực hiện được.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Dự báo tình hình

Trong những năm tới, tình hình thế giới sẽ tiếp tục còn có những diễn biến phức tạp, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức; phức tạp và quyết liệt hơn.

Trong nước, Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn gặp một số thách thức đáng kể, nhất là các thế lực thù địch luôn lợi dụng các vấn đề về dân chủ để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đứng trước tình hình trên đòi hỏi Ban Thường vụ Huyện ủy cần tiếp tục đề ra nhiệm vụ và giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong huyện vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trong thời gian tới.

2. Nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy công tác đại đoàn kết đối với NVNONN

Một là, thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ, tiến tới thống nhất trong nhận thức của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và toàn thể các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài; nâng cao hơn nữa vai trò của các tổ chức thành viên MTTQVN trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; xóa bỏ tư duy cũ mang nặng tính mặc cảm nặng nề về quá khứ lịch sử, thúc đẩy nhân quyền, công bằng và tiến bộ xã hội, xóa bỏ khoảng cách giữa các về trình độ phát triển giữa các dân tộc, vùng miền, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo xây dựng khối đại đoàn kết thực chất đúng tinh thần của Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26-3-2004, của Bộ Chính trị, “Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Hai là, tiếp tục phối hợp rà soát các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng thực tế và lợi ích chính đáng, đồng thời tập trung giải quyết những việc còn tồn đọng, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện thời gian qua; đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế thu hút, tranh thủ nguồn “chất xám”, tiềm lực về đầu tư, sự ảnh hưởng tích cực của cộng đồng, cá nhân kiều bào ở nước sở tại và nhiều tiềm năng, thế mạnh khác của người Việt Nam ở nước ngoài để đóng góp cho sự phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Ba là, MTTQVN phối hợp với các cơ quan hữu quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân đoàn kết, hướng về Tổ quốc. Tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12-8-2021, của Bộ Chính trị, “Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”.

Bốn là, tăng cường vận động người Việt Nam ở nước ngoài xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh về kinh tế, hòa nhập và tuân thủ pháp luật nước sở tại, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, để chung tay xây dựng đất nước.

Năm là, phối hợp hỗ trợ củng cố các hội đoàn truyền thống, xây dựng các hội đoàn mới; định hướng lựa chọn, bồi dưỡng những nhân tố trẻ tích cực, có năng lực, tâm huyết vào ban lãnh đạo các hội đoàn; đổi mới, đa dạng hóa hình thức tập hợp, đặc biệt là tập hợp thế hệ trẻ; nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp để hỗ trợ hội đoàn.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

Nơi nhận:

- Sở Ngoại vụ;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo, CV VP;
- Lưu: VT (Huy, Thuận).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Triệu Đình Dũng

